

ประเด็นข้อมูลจุดเด่นของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ดีเด่นจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์หลัก
ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ประเด็น	รายละเอียด
๑. ประวัติและความเป็นมา	<p>- ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ</p> <p>เกษตรกรต้นแบบประจำศูนย์ฯ ได้แก่ นายสุรพงษ์ บุญเคลิ้ม ปัจจุบันอายุ ๖๗ ปี ที่ตั้ง ศพก. ๓๖/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทำการเกษตร ทำนา และไร่นาสวนผสม มีประสบการณ์การทำ การเกษตรมากกว่า ๔๐ ปี</p> <p>- ประวัติ ศพก.</p> <p>จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๖๑ เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการเรียนรู้ของ หน่วยงานต่างๆ ที่จะนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมี เจ้าของศูนย์เป็นเกษตรกรต้นแบบในการเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกรทั่วไปได้</p> <p>- สถานการณ์ปัจจุบัน (หลักสูตร แพลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้)</p> <p>ฐานการเรียนรู้ จำนวน ๕ ฐาน ประกอบด้วย</p> <p>ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว</p> <p>ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การผลิตดิน/ปุ๋ย</p> <p>ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ การจัดการศัตรูพืช</p> <p>ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว</p>
๒. ความสำเร็จตาม เป้าหมายของ ศพก.	<p>- ประสบความสำเร็จด้านด้านใดบ้าง</p> <p>๑. การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง และรถดำนา สามารถลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว นอกจากใช้ในแปลงของตนเองยังสร้าง รายได้จากการรับจ้างดำนาอีกด้วย</p> <p>๒. รถฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ สารเคมีและให้ปุ๋ยในนาข้าว ช่วยลดแรงงานในการ ทำนา โดยการนำเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้</p> <p>๓. การปรับปรุงบำรุงดิน โดยปลูกพืชปุ๋ยสด การใช้น้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ย หมักช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน</p> <p>- การบริหารจัดการ ศพก. อย่างไร</p> <p>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นศูนย์กลาง ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่</p>

	<p>เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้/สืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของชุมชน มีการสร้าง เครือข่าย บูรณาการการทำงานและความร่วมมือระหว่าง ศพก.และแปลงใหญ่</p>
<p>๓. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ</p>	<p>- ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน</p> <p>๑) ความมีภาวะผู้นำ และมีความชำนาญด้านการเกษตรของประธานศูนย์ ศพก.</p> <p>๒) หมั่นศึกษาหาความรู้และพร้อมยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับใช้ในการทำการเกษตร</p> <p>๓) ทำการเกษตรผสมผสานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๔) สร้างทายาทเกษตรกร เพื่อสืบสานงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง และขยายผลสู่เครือข่ายทั้งในรูปแบบ ศพก. แปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรที่สนใจ</p>
<p>๔. แผนการพัฒนา ศพก. ในอนาคต</p>	<p>- ได้วางแผนพัฒนา ศพก. ในอนาคตในเรื่องใด และนำมาดำเนินการในรูปแบบ/กิจกรรมใดบ้างอย่างไร</p> <p>วิสัยทัศน์</p> <p>“มุ่งมั่นพัฒนา สร้างองค์ความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ครบวงจร”</p> <p>แผนการดำเนินงาน</p> <p>๑. ปรับปรุงและพัฒนาฐานเรียนรู้ให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ด้านการเกษตร สามารถเรียนรู้ ทั้งในแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์</p> <p>๒. สร้างทายาทสืบทอดด้านการเกษตร โดยอาจเป็นทายาทเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรรุ่นใหม่ YSF ในพื้นที่</p> <p>๓. จัดทำความร่วมมือ MOU ระหว่างเกษตรกรเครือข่ายหรือแปลงใหญ่ จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนกระบือ/เปิด ให้มีการเช่ากระบือ/เปิด มาเลี้ยงในพื้นที่นา โดยคิดค่าเช่าเป็นจำนวนตัวหรือจำนวนวัน เพื่อให้กระบือ/เปิด อาศัยและขับถ่ายมูลลงในพื้นที่นา อาศัยมูลเป็นปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน</p> <p>๔. ต่อยอดการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์ โดยใช้พืช เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือมีกระบวนการผลิตในรูปแบบอินทรีย์ เป็นอาหารสัตว์เหล่านั้น</p> <p>๕. เพิ่มมูลค่าการแปรรูปข้าว โดยเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในการจัดซื้อเครื่องอบข้าวเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทำแห้ง จะสามารถทำให้ข้าวมีความชื้นตามต้องการเก็บได้นานขึ้น สีข้าวได้ขาวเต็มเมล็ด และแปรรูปสร้างมูลค่าได้</p> <p>๖. บริหารจัดการกลบที่ได้จากการแปรรูป โดยกลบที่ด้อยคุณภาพนำมาทำเชื้อเพลิง สำหรับกลบที่มีคุณภาพ นำมาบดละเอียด ผสมมันเส้น รำ ปลายข้าว เพื่อให้ทำเป็นอาหารสัตว์ใช้ในศูนย์หรือจำหน่าย</p>

	<p>๗. เชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจัดทำคลิปวิดีโอที่ชวนประชาสัมพันธ์กิจกรรมในศูนย์ จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ ในลักษณะ One Day Trip หรือแบบพักค้าง ๒ วัน ๑ คืน จัดสถานที่ในการพักค้างในรูปแบบ Homestay ภายในพื้นที่ศูนย์ หรือพักค้างในโรงแรม/รีสอร์ทภายในพื้นที่ และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๘. จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการศูนย์ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ โดยมีทั้งแบบลงทะเบียนเป็นหมู่คณะ ลงทะเบียนเป็นรายบุคคล และลงทะเบียนผ่าน QR Code Google Form</p>
--	--